



นาย กล้วย หอม

18 กรกฎาคม 2565

ฉบับที่ 175

วัดกำลัง หน้ากระดาน

9 หุ่น ร้อน แรง!!

ศุกร์ที่ผ่านมา โขว์ความแรง+เสียว
วันนี้ 9 หุ่นร้อน จะไปต่อหรือไม่ ต้อง
วัดดวง วัดกำลังหน้ากระดานหน้าจอ
หากเล่นดี เทรดมันส์ก็ถึง ก็เรียกแขก
ได้เยอะ ..ถ้า ลง ก็เผ่น ก็าบ

9 หุ่นร้อน

KUMWEL

KWM

NBC

TMI

ARIN

CHEWA

MUD

ALL

PJW



NDR ตะลุย!

"ผลิตกระแสไฟฟ้า"

NDR ตั้ง บ.ย่อย เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต
ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า งานนี้ใช้เงิน
ทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงาน นับเป็นการ
แตกหน้า สร้างรายได้ สร้างอาณาจักร...
ก่อน NDR จะย้ายเข้า SET ในป็นี่

รอดู ไม้ 2 ของ

PJW



จัด PJW ไม้แรก ผ่านไป วันนี้ รอด
ไม้ 2 จะรอดได้แซ่หรือแสบ ก็ต้อง
ติดตาม สำหรับเนื้อหา เนื้อแท้ การค้า
ของ PJW ก็ติดตาม ล่าสุดกลุ่มปตท.

("IRPC" - "INNOBIC") ผนึก
"PJW" ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์จากพลาสติกในกลุ่ม
วัสดุสิ้นเปลือง พร้อมเป็นตัวแทนผู้
ผลิตไทยลุยตลาดใน ASEAN

นายสมชาย



"สนใจติดต่อโฆษณา"
โทรที่ 02-276-5976 คุณนุ้ย

f : HOONINSIDE

LINE : HOONINSIDE



หมาป่า
18 กรกฎาคม 2565 **แห่ง**
WALLSTREET



BA
หัดใหญ่
มาแล้ว...



BA เริ่มเปิดให้บริการแล้ว สำหรับ 2 เส้นทางบิน กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ (ไป-กลับ) และ สมุย - หาดใหญ่ (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และ ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 อย่างเคร่งครัด

NDR
รุกธุรกิจ
"ผลิตกระแสไฟฟ้า"



NDR ตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ "บริษัท เอ็น.ดี.กรีน พาวเวอร์ จำกัด" ลุยธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจ่อผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าจะในช่วงไตรมาส 1/2566 จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ รวดเร็วกว่าที่พิมพ์มาป่าสุดๆเลยครับแบบนี้



KKP
โตเด่น!!



สิ้นเดือนในเดือน พ.ค. KKP โตเด่นสุดในกลุ่มถึง 9.4% ytd ทำให้ บล.ฟิลลิป คาดว่ารายได้ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น และทำให้กำไรในไตรมาส 2/65 จะอยู่ที่ 2 พันลบ. และคาดว่าจะ 6 เดือนแรกของ KKP จะอยู่ที่ 4.1 พันลบ. เพิ่มขึ้น 25.9% เทียบกับปีก่อน จากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อ โดดเด่นสุดจริงๆ เลยนะครับ



YONG
"ดาวรุ่งน้องใหม่"
พบกันเร็วๆนี้



บมจ. ยงคอนกรีต หรือ YONG
นำทัพโดยหัวเรือใหญ่
"สรรเพชญ ศลิษฐ์อรสกร"

ผู้รับไม้ต่อธุรกิจครอบครัว สานฝันจนก่อร่างสร้างตัว พร้อมก้าวสู่บริษัทมหาชน เข้าเป็นสมาชิกน้องใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์ mai เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 180 ล้านหุ้น ดาวรุ่งน้องใหม่ พิมพ์มาป่าจบตา มองความเจิดจรัสครับ



NDR

ต้งบ.ย่อย เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า



นายชัชสิทธิ์ สัมฤทธิวัฒน์ชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) NDR
เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด

วัตถุประสงค์ : เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท

ทุนชำระแล้ว : 1,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัทถือหุ้นร้อยละ 88.97

โครงสร้างกรรมการ : นายชัชสิทธิ์ สัมฤทธิวัฒน์ชา

แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงาน



ติดต่อเรา

🏠 Home > NDR ตั้ง บ.ย่อย 'เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท' ลุยธุรกิจผลิตไฟฟ้า เริ่มมีรายได้ Q1 ปี 66



NDR ตั้ง บ.ย่อย 'เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท' ลุยธุรกิจผลิตไฟฟ้า เริ่มมีรายได้ Q1 ปี 66

พร้อมคงเป้ายอดขายปีนี้ 900- 1,000 a.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) มีมติจัดตั้งบริษัทย่อย "บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด" ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านผู้บริหาร "ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา" กรรมการผู้จัดการ คาดเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 1/66 พร้อมเผย แผนการดำเนินงานในปี นี้ บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น มั่นใจยอดขายปีนี้เข้าเป้า 900-1,000 ล้านบาท มองภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และมาเลเซีย ยังคงทรงตัวได้ดี

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น NDR สัดส่วน 88.97% และบริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 91.77%) ถือหุ้นสัดส่วน 11%

“ที่ผ่านมาเราได้ทำโซลาร์รูฟท็อป โดยดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ แล้ว 1 เมกะวัตต์ จากการใช้สิทธิประโยชน์การสนับสนุนเงินลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบแรก และเตรียมจะดำเนินการขอ BOI เพื่อลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตไฟฟ้าและขายให้กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี นี้ บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น โดยบริษัทฯยังคงเป้าหมายยอดขายปีนี้ไว้ที่ 900-1,000 ล้านบาท โดยประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ น่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก

NDR ตั้ง บ.ย่อย “เอ็น.ดี. กรีน แพลนิก” ลุยธุรกิจผลิตไฟฟ้า คงเป้าหมายอดขายปีนี้ 900- 1,000 ลบ.



Moneyclub

เผยแพร่ 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา • Money Club Asia

ติดตาม



www.moneyclub.asia
f t y w s FM.102MHz

NDR RUBBER
เพื่อนคุณ...ตลอดไป

 **NDRตั้ง บ.ย่อย "เอ็น.ดี. กรีน แพลนิก"**
ลุยธุรกิจผลิตไฟฟ้า คงเป้าหมายอดขายปีนี้ 900- 1,000 ลบ.

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ **NDR** กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลนิก จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

กระแสไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าจะในช่วงไตรมาส 1/2566 จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น NDR สัดส่วน 88.97% และบริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ต จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 91.77%) ถือหุ้นสัดส่วน 11%

“ที่ผ่านมาเราได้ทำโซลาร์รูฟท็อป โดยดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ แล้ว 1 เมกะวัตต์ จากการใช้สิทธิประโยชน์การสนับสนุนเงินลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบแรก และเตรียมจะดำเนินการขอ BOI เพื่อลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตไฟฟ้าและขายให้กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่วันที่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีนั้น บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น โดยบริษัทฯยังคงเป้าหมายยอดขายปีนี้ไว้ที่ 900-1,000 ล้านบาท โดยประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ น่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก

NDR ตั้ง บ.ย่อ ย "เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท" ลุยธุรกิจผลิตไฟฟ้า คงเป้ายอดขายปีนี้ 900- 1,000 ลบ.

By Ben.benjawan July 19, 2022 0 21



นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมลชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ดี. รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าในช่วงไตรมาส 1/2566 จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น NDR สัดส่วน 88.97% และบริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 91.77%) ถือหุ้นสัดส่วน 11%

“ที่ผ่านมาเราได้ทำโซลาร์รูฟท็อป โดยดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ แล้ว 1 เมกะวัตต์ จากการใช้สิทธิประโยชน์การสนับสนุนเงินลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบแรก และเตรียมจะดำเนินการขอ BOI เพื่อลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตไฟฟ้าและขายให้กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป” **นายชัยสิทธิ์ กล่าว**

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น โดยบริษัทฯยังคงเป้าหมายยอดขายปีนี้ไว้ที่ 900-1,000 ล้านบาท โดยประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ น่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก

NDR ตั้งบริษัทย่อย " เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท" ลุยธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

© 2022-07-19 09:41:54 ๓ 36

แชร์ 0



นิวส์ คอนเน็คท์ - ที่ประชุมคณะกรรมการ NDR มีมติจัดตั้งบริษัทย่อย "บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด" ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านผู้บริหาร "ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา" กรรมการผู้จัดการ คาดเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 1/66 พร้อมเผยแผนการดำเนินงานในปีที่ บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น มั่นใจยอดขายปีนี้เข้าเป้า 900-1,000 ล้านบาท มองภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และมาเลเซีย ยังคงทรงตัวได้ดี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ดี. รัมเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าจะในช่วงไตรมาส 1/2566 จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น NDR สัดส่วน 88.97% และบริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ต จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 91.77%) ถือหุ้นสัดส่วน 11%

"ที่ผ่านมาเราได้ทำโซลาร์ฟาร์มที่อป โดยดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ แล้ว 1 เมกะวัตต์ จากการใช้สิทธิประโยชน์การสนับสนุนเงินลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบแรก และเตรียมจะดำเนินการขอ BOI เพื่อลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตไฟฟ้าและขายให้กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป" นายชัยสิทธิ์ กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีที่ บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น โดยบริษัทฯยังคงเป้าหมายยอดขายปีนี้ไว้ที่ 900-1,000 ล้านบาท โดยประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ น่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก



SCC

ส่ง SCGP ซื้อกิจการ Peute ในเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 2.8 พันล้าน

รุ่งโรจน์ รังสีโยภาส

บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย หรือ SCC แจ้ง! บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง หรือ SCGP ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้ง 100% ใน Peute Recycling B.V. (Peute) บริษัทที่ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ ครอบคลุมทั้งกระดาษรีไซเคิลและพลาสติกกรีไซเคิล ในเนเธอร์แลนด์ โดย SCGP ได้ชำระเงินทั้งสิ้น 78.19 ล้านยูโร หรือประมาณ 2,875 ล้านบาท จะเริ่มแสดงผลประกอบการของ Peute ในงบการเงินรวม ตั้งแต่เดือน ก.ค. 65 เป็นต้นไป

RBF

สุรนาถ กิตติรัตนเดชา

ธุรกิจยังโตแกร่ง ไบรoklynเข้า20.90บ.

บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย หรือ RBF ผลดำเนินงานยังเติบโตแกร่ง ตามยอดขายผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าที่เร่งตัวขึ้น จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง มั่นใจรายได้ปี 65 เติบโต 10-15% ได้แน่นอน ไบรoklyn ประเมินธุรกิจ CBD ของคู่ค้า จะสร้าง New S-Curve ให้แก่ RBF ประเมินกำไรปีนี้โตแรงเกือบ 30% และ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 20.90 บาท

เพิกถอน PAE

เปิดเทอด 1-9 ส.ค.นี้

บัญชี Cash Balance

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราว หุ้น บมจ.พีเออี (ประเทศไทย) หรือ PAE ช่วงวันที่ 1-9 ส.ค. 65 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว ด้วยบัญชี Cash Balance ก่อนถูกเพิกถอน จะไม่กำหนดราคา Ceiling & Floor ของหุ้น PAE ในวันที่ 1 ส.ค. 65 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย และขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด

NDR

จัดตั้งบริษัทย่อย

ผลิตกระแสไฟฟ้า

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ

บอริส บมจ. เอ็น. ดี. รีบเบอร์ หรือ NDR มีมติจัดตั้ง "บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด" ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านผู้บริหารคาดเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 1/66 พร้อมเผยแผนดำเนินงานปีนี้ ยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น มั่นใจยอดขายปีนี้เข้าเป้า 900-1,000 ล้านบาท

"ประกันใจใหญ่ ให้คุ้ม 6 ต่อ"

โดยประกันชีวิต Money Fit

คุ้มครองชีวิต และเงินบำนาญ 6 ต่อ

ติดต่อสอบถามโทร 02-011-1124

คลิก

NER ผู้ดำเนินธุรกิจ และจำหน่าย ยางแผ่นบวกรีดก้อน ยางแท่ง และยางผสม

STR20, RSS RUBBER, MIXTURE RUBBER

“เราคือผู้ผลิตยางคุณภาพอันดับ 1 เพื่ออุตสาหกรรมอย่างเปิดต่อสิ่งแวดล้อม”

ner@nerubber.com | โทร 044-666928-9 | 390 หมู่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 31140



NDR ตั้งบริษัทย่อย
"เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท" ลุยธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
พร้อมคงเป้ายอดขายปีนี้ 900-1,000 ลบ.

ติดต่อโฆษณา



stockfocusmagazine



061 748 6622



www.stockfocusnews.com

เข้าร่วมกลุ่ม Stock Focus
สแกน QR Code >>



NDR ตั้งบริษัทย่อย " เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท" ลุยธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมคงเป้ายอดขายปีนี้ 900- 1,000 ลบ.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) มีมติจัดตั้งบริษัทย่อย "บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด" ลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านผู้บริหาร "ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา" กรรมการผู้จัดการ คาดเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 1/66 พร้อมเผย แผนการดำเนินงานในปี นี้ บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น มั่นใจยอดขายปีนี้เข้าเป้า 900-1,000 ล้านบาท มองภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และมาเลเซีย ยังคงทรงตัวได้ดี

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าจะในช่วงไตรมาส 1/2566 จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น NDR สัดส่วน 88.97% และบริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 91.77%) ถือหุ้นสัดส่วน 11%

"ที่ผ่านมาเราได้ทำโซลาร์รูฟท็อป โดยดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ แล้ว 1 เมกะวัตต์ จากการใช้สิทธิประโยชน์การสนับสนุนเงินลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบแรก และเตรียมจะดำเนินการขอ BOI เพื่อลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตไฟฟ้าและขายให้กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป" นายชัยสิทธิ์ กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น โดยบริษัทฯยังคงเป้าหมายยอดขายปีนี้ไว้ที่ 900-1,000 ล้านบาท โดยประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ น่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับครั้งแรก

NDR ตั้งบริษัทย่อย " เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท" ลุยธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมคงเป้ายอดขายปีนี้ 900- 1,000 ลบ.

📍 ธุรกิจ, พลิกงาน 🕒 19 ก.ค. 65 16:57



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอ็น. ดี. รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) มีมติจัดตั้งบริษัทย่อย "บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด" ลุยลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านผู้บริหาร "ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วนิชชา" กรรมการผู้จัดการ คาดเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 1/66 พร้อมเผย แผนการดำเนินงานในปีนี บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น มั่นใจยอดขายปีนี้เข้าเป้า 900-1,000 ล้านบาท มองภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และมาเลเซีย ยังคงทรงตัวได้ดี



นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วนิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ดี. รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าจะในช่วงไตรมาส 1/2566 จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น NDR สัดส่วน 88.97% และบริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 91.77%) ถือหุ้นสัดส่วน 11%

"ที่ผ่านมาเราได้ทำโซลาร์รูฟท็อป โดยดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ แล้ว 1 เมกะวัตต์ จากการใช้สิทธิประโยชน์การสนับสนุนเงินลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบแรก และเตรียมจะดำเนินการขอ BOI เพื่อลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตไฟฟ้าและขายให้กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป" นายชัยสิทธิ์ กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีนี บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น โดยบริษัทฯยังคงเป้าหมายยอดขายปีนี้ไว้ที่ 900-1,000 ล้านบาท โดยประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ น่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก



ข่าวหุ้นธุรกิจ
@kaohoon



NDR วางแผนปี 65 เน้นบริหารต้นทุน-เพิ่มมาร์จิ้น ดันยอดขาย
แตะพันล้าน - kaohoon.com/news/545672





ทันหูน

@thunhoon1



NDR ตั้งบ.ย่อย "เอ็น.ดี.กรีน แพลเน็ต" ลุยธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม คลิก thunhoon.com/article/258595

#thunhoon #NDR

ทุกความจริงตลาดทุน

NDR ตั้งบ.ย่อย "เอ็น.ดี.กรีน แพลเน็ต"
ลุยธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า

f y ทันหูน | www.thunhoon.com

ทันหูน



NDR วางแผนปี 65 เน้นบริหารต้นทุน-เพิ่ม มาร์จิ้น คงเป้าหมายยอดขายแตะพันล้าน

บอร์ด NDR มีมติจัดตั้งบริษัทย่อย “เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต” ลงลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า คาดเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ช่วงไตรมาส 1/66 วางแผนปีนี้เน้นบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มมาร์จิ้น มั่นใจยอดขายปีนี้เข้าเป้า 900-1,000 ล้านบาท

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าจะในช่วงไตรมาส 1/2566 จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น NDR สัดส่วน 88.97% และบริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 91.77%) ถือหุ้นสัดส่วน 11%

"ที่ผ่านมาเราได้ทำโซลาร์ฟาร์มที่อป โดยดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ แล้ว 1 เมกะวัตต์ จากการใช้สิทธิประโยชน์การสนับสนุนเงินลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบแรก และเตรียมจะดำเนินการขอ BOI เพื่อลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตไฟฟ้าและขายให้กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป"

นายชัยสิทธิ์ กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น โดยบริษัทฯยังคงเป้าหมายยอดขายปีนี้ไว้ที่ 900-1,000 ล้านบาท โดยประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ น่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก

ADVERTISEMENT

Learn More



For All It's Worth

ชีวิตที่คุ้มค่า ชีวิตที่เลือกได้

www.principal.th Ins. 02 686 9500

ลงทุนเพื่อทุกช่วงเวลาของชีวิต

Skip Ad



NDR ตั้งบ.ย่อย "เอ็น.ดี.กรีน แพลเน็ท" ลุยธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า



#NDR #ทันหุ้น - ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) มีมติจัดตั้งบริษัทย่อย "บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด" ลุยลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านผู้บริหาร "ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วนิชชา" กรรมการผู้จัดการ คาดเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 1/66 พร้อมเผยแพร่แผนการดำเนินงานในปี บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น มั่นใจยอดขายปีนี้เข้าเป้า 900-1,000 ล้านบาท มองภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และมาเลเซีย ยังคงทรงตัวได้ดี

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วนิชชา บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ท จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าจะในช่วงไตรมาส 1/2566 จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น NDR สัดส่วน 88.97% และบริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 91.77%) ถือหุ้นสัดส่วน 11%

“ที่ผ่านมาเราได้ทำโซลาร์รูฟท็อป โดยดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ แล้ว 1 เมกะวัตต์ จากการใช้สิทธิประโยชน์การสนับสนุนเงินลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบแรก และเตรียมจะดำเนินการขอ BOI เพื่อลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตไฟฟ้าและขายให้กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี นี้ บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น โดยบริษัทฯยังคงเป้าหมายยอดขายปีนี้ไว้ที่ 900-1,000 ล้านบาท โดยประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ น่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก

NDR ตั้ง บ.ย่อย "เอ็น.ดี.กรีน แพลเน็ต" ลุยธุรกิจผลิตไฟฟ้า

เผยแพร่: 19 ก.ค. 2565 11:53 | ปรับปรุง: 19 ก.ค. 2565 11:53 | โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) มีมติจัดตั้งบริษัทย่อย "บริษัท เอ็น.ดี.กรีน แพลเน็ต จำกัด" สุยลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านผู้บริหาร "ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา" กรรมการผู้จัดการ คาดเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 1/66 พร้อมเผยแผนการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น มั่นใจยอดขายปีนี้จะเข้าเป้า 900-1,000 ล้านบาท มองภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และมาเลเซียยังคงทรงตัวได้ดี

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี.กรีน แพลเน็ต จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าจะในช่วงไตรมาส 1/2566 จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น NDR สัดส่วน 88.97% และบริษัท เอ็น.ดี.อินเตอร์พาร์ท จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 91.77%) ถือหุ้นสัดส่วน 11%

"ที่ผ่านมาเราได้ทำโซลาร์รูฟท็อป โดยดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว 1 เมกะวัตต์ จากการใช้สิทธิประโยชน์การสนับสนุนเงินลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบแรก และเตรียมจะดำเนินการขอ BOI เพื่อลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตไฟฟ้าและขายให้บริษัทในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป" นายชัยสิทธิ์ กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มมาร์จิ้น โดยบริษัทฯ ยังคงเป้าหมายยอดขายปีนี้อยู่ที่ 900-1,000 ล้านบาท โดยประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศน่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับครั้งปีแรก

NDR ตั้งบริษัทย่อย “เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต” ลงธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมคงเป้าหมายยอดขายปีนี้ 900-1,000 ลว.

19 กรกฎาคม 2022 / เวลา 09:35 น.



มิติหุ้น – ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) มีมติจัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด” ลงลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านผู้บริหาร “ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิธินิชา” กรรมการผู้จัดการ คาดเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 1/66 พร้อมเผย แผนการดำเนินงานในปี บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น มั่นใจยอดขายปีนี้เข้าเป้า 900-1,000 ล้านบาท มองภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และมาเลเซีย ยังคงทรงตัวได้ดี

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิธินิชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าจะในช่วงไตรมาส 1/2566 จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น NDR สัดส่วน 88.97% และบริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 91.77%) ถือหุ้นสัดส่วน 11%

“ที่ผ่านมาเราได้ทำโซลาร์รูฟท็อป โดยดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ แล้ว 1 เมกะวัตต์ จากการใช้สิทธิประโยชน์การสนับสนุนเงินลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบแรก และเตรียมจะดำเนินการขอ BOI เพื่อลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตไฟฟ้าและขายให้กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น โดยบริษัทฯยังคงเป้าหมายยอดขายปีนี้ไว้ที่ 900-1,000 ล้านบาท โดยประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ น่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก



News Feed

NDR ตั้งบริษัทย่อย " เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต" ลุยธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมคงเป้ายอดขายปีนี้ 900- 1,000 ลบ.

📅 19 ก.ค. 2565 ⌚ 09:44:01 👁 37



สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(19 กรกฎาคม 2565)-----ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) มีมติจัดตั้งบริษัทย่อย "บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด" ลงลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านผู้บริหาร "ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิณิชชา" กรรมการผู้จัดการ คาดเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 1/66 พร้อมเผยแพร่แผนการดำเนินงานในปีนี บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น มั่นใจยอดขายปีนี้เข้าเป้า 900-1,000 ล้านบาท มองภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และมาเลเซีย ยังคงทรงตัวได้ดี



นายชัยสิทธิ์ สัมภทธีวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าจะในช่วงไตรมาส 1/2566 จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น NDR สัดส่วน 88.97% และบริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 91.77%) ถือหุ้นสัดส่วน 11%

“ที่ผ่านมาเราได้ทำโซลาร์รูฟท็อป โดยดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว 1 เมกะวัตต์ จากการใช้สิทธิประโยชน์การสนับสนุนเงินลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบแรก และเตรียมจะดำเนินการขอ BOI เพื่อลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตไฟฟ้าและขายให้บริษัทในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มมาร์จิ้น โดยบริษัทฯ ยังคงเป้าหมายยอดขายปีนี้ไว้ที่ 900-1,000 ล้านบาท โดยประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศน่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก

ไฮ ไรส์ สุขุมวิท 101 HI Rise Sukhumvit 101

28 ตร.ม 34 ตร.ม และ 38 ตร.ม

พิเศษสุดๆ รับการันตีกู้ไม่ผ่านคืนเงิน

อนุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล: reporter@hooninside.com ที่มา:
สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โฆษณาโดย Google

ส่งความคิดเห็น

ทำไมจึงแสดงโฆษณาที่นี่ ⓘ

NDRตั้งบริษัทย่อย ลุยธุรกิจผลิตไฟฟ้า คาดเริ่มทำรายได้ ไตรมาสแรกปีหน้า

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมล วิศวกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเน็ต จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า โดยจะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม คาดว่าในช่วงไตรมาส 1/2566 จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น

NDR สัดส่วน 88.97% และบริษัท เอ็น.ดี.อินเตอร์พาร์ท จำกัด (บริษัทย่อยที่ NDR ถือหุ้นอยู่ 91.77%) ถือหุ้นสัดส่วน 11%

“ที่ผ่านมาเราได้ทำโซลาร์รูฟท็อป โดยดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ แล้ว 1 เมกะวัตต์ จากการใช้สิทธิประโยชน์การสนับสนุนเงินลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบแรก และเตรียมจะดำเนินการขอ BOI เพื่อลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตไฟฟ้าและขายให้กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตามแผนการดำเนินงานในปี 2565 นี้ NDR ยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น โดยยังคงเป้าหมายยอดขายปี 2565 ไว้ที่ระดับ 900-1,000 ล้านบาท ซึ่งประเมินว่าครึ่งปีหลัง 2565 ภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ น่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก 2565

NDRตั้งบริษัทย่อย ลุยผลิตกระแสไฟ

#NDR #ทับทูน - NDR ตั้งบริษัทย่อย ลุยลงทุนธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
ศาลฎีกาทรัพย์สิน ไตรมาส 1/2566 พร้อมวางแผนงานปีนี้ เน้นบริหารต้นทุน
เพิ่มมาร์จิ้น มั่นใจยอดขายปีหน้าเข้าเป้า 900-1,000 ล้านบาท
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา → **อ่านต่อหน้า 31**



NDR

(ต่อจากหน้า 3)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ดี. รีบ
เบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NDR กล่าว
ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้
อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน
แพลเน็ต จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็น
หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
ซึ่งจะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้
แก่บริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าจะในช่วงไตรมาส 1/2566
จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์

● **ถือหุ้น 88.97%**

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น NDR
สัดส่วน 88.97% และบริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท
จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นอยู่ 91.77%) ถือ
หุ้นสัดส่วน 11%

“ที่ผ่านมาเราได้ทำโซลาร์รูฟท็อป โดยดำเนินการ
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ แล้ว 1 เมกะวัตต์
จากการใช้สิทธิประโยชน์การสนับสนุนเงินลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบแรก
และเตรียมจะดำเนินการขอ BOI เพื่อลงทุนเพิ่มเติม
อีก 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตไฟฟ้าและขาย
ให้กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน คาด
ว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส
1/2566 เป็นต้นไป” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี นี้ บริษัทยังมุ่ง
เน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ
เพิ่มมาร์จิ้น โดยบริษัทยังคงเป้าหมายยอดขายปี
นี้ไว้ที่ 900-1,000 ล้านบาท โดยประเมินว่าภาพ
รวมอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ น่าจะ
ทรงตัวใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก



NDR

ตั้งบริษัทย่อย "เอ็น.ดี. กรีน แพลเนติก"
ลุยธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
พร้อมคงเป้าหมายปีนี้ 900- 1,000 ลว.



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น. ดี. รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR) มีมติจัดตั้งบริษัทย่อย "บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเนติก จำกัด" ลุยลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ด้านผู้บริหาร "ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา" กรรมการผู้จัดการ คาดเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ ในช่วงไตรมาส 1/66 พร้อมเผยแผนการดำเนินงานในปี บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น มั่นใจยอดขายปีนี้เข้าเป้า 900-1,000 ล้านบาท มองภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และมาเลเซีย ยังคงทรงตัวได้ดี

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ดี. รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NDR)

กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้มีมติการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. กรีน แพลเนติก จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าจะในช่วงไตรมาส 1/2566 จะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น NDR สัดส่วน 88.97% และบริษัท เอ็น.ดี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 91.77%) ถือหุ้นสัดส่วน 11%

"ที่ผ่านมาเราได้ทำโซลาร์รูฟท็อป โดยดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ แล้ว 1 เมกะวัตต์ จากการใช้สิทธิประโยชน์การสนับสนุนเงินลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในรอบแรก และเตรียมจะดำเนินการขอ BOI เพื่อลงทุนเพิ่มเติมอีก 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะผลิตไฟฟ้าและขายให้กับบริษัทในกลุ่ม เพื่อลดต้นทุนค่าพลังงาน คาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์เข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นไป" นายชัยสิทธิ์ กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี บริษัทฯยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มมาร์จิ้น โดยบริษัทฯยังคงเป้าหมายยอดขายปีนี้ไว้ที่ 900-1,000 ล้านบาท โดยประเมินว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในประเทศ และต่างประเทศ น่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก

